
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 1  คร้ังที่ 1/2566 

วันอังคารท่ี 14  เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566  เวลา 09.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม อ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 

 

ผู้มาประชุม 
ล าดับท่ี ช่ือ – นามสกุล ต าแหน่ง ลายเซ็น 

1 นายดนัย    สุรามิตร ประธานสภาอบต.ท่าข้าม ดนัย  สุรามิตร 
2 นางประนอม    มากทอง รองประธานสภาอบต.ท่าข้าม ประนอม  มากทอง 
3 นายมานะศักดิ์      พิณวานิช เลขานุการสภาอบต.ท่าข้าม มานะศักดิ์      พิณวานิช 
4 นายธรรมนญู    ยังกิว สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2 ธรรมนญู    ยังกิว 
5 นายไพฤทธิ์    ด าหงษ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3 ไพฤทธิ์    ด าหงษ์ 
6 นายธีรศักดิ์  ศรีชาติ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5 ธีรศักดิ์  ศรีชาติ 
7 นายประเสริฐ       เต่าทอง สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7 ประเสริฐ       เต่าทอง 
8 นายปัญญา  เพชรศรี สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8 ปัญญา  เพชรศรี 
9 นายปิยพงษ์  ฟักแฟ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9 ปิยพงษ์  ฟักแฟ 

10 นายถนอมศักดิ์       พนัสนาชี สมาชิกสภา อบต. หมู่ 11 ถนอมศักดิ์      พนัสนาชี 
11 นายเฉลิมชัย      ชมท่าไม้ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 12 เฉลิมชัย      ชมท่าไม้ 
12 นางณัฐมน      เต่าทอง สมาชิกสภา อบต. หมู่ 13 ณัฐมน      เต่าทอง 
13 นายสิทธิพงษ์     คชการ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 14 สิทธิพงษ์     คชการ 
14 นายสุทัศน์        ช่วยชูหนู สมาชิกสภา อบต. หมู่ 15 สุทัศน์  ช่วยชูหนู 

    
 
 

ผูไ้ม่มาประชุม 
ล าดับท่ี ช่ือ – นามสกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1 นายไพฑูรย์  ธรรมเสนา สมาชิกสภาอบต. หมู่ 4 ลากิจ 
    

 
ผูเ้ข้าร่วมประชุม 
ล าดับท่ี ช่ือ – นามสกุล ต าแหน่ง ลายเซ็น 

1 นายปิยวัฒน์    ศรีมาลา นายก  อบต.ท่าข้าม ปิยวัฒน์  ศรีมาลา 
2 นายธวัชชัย    เนตรทองค า รองนายก อบต.ท่าข้าม ธวัชชัย   เนตรทองค า 
3 นายอนันท์  พนัสนาชี รองนายกอบต.ท่าข้าม อนันท์  พนัสนาชี 
4 น.ส.ชโรชิน   เพชรมณี เลขานุการนายก อบต.ท่าข้าม ชโรชิน   เพชรมณี 
5 นายสิทธิชัย  ค าหอม ปลัด อบต.ท่าข้าม สิทธิชัย  ค าหอม 
6 นางสาววาสนา  วระดิษฐ ผู้อ านวยการกองคลัง วาสนา  วระดิษฐ์ 
7 นางสาวชวาลา  ยังเจริญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชวาลา  ยังเจริญ 
8 นายภักดิ์พงษ์  อินทนา นายช่างโยธา ภักดิ์พงษ์  อินทนา 
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เร่ิมประชุมเวลา  09.30 น.  
นายมานะศักดิ์  พิณวานิช     เมื่อท่ีประชุมพร้อม นายมานะศักดิ์  พิณวานิช  เลขานุการสภาฯ เชิญนายสิทธิพงษ์  

คชการ  สมาชิกสภาอบต.หมู่ 14  จุดธูปเทียนและกล่าวบูชาพระรัตนตรัย และเชิญนาย
ดนัย  สุรามิตร  ประธานสภากล่าวเปิดการประชุม   

 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
แจ้งนายไพฑูรย์  ธรรมเสนา  สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 4 ขอลากิจ 

 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญครั้งท่ีแล้ว 
นายมานะศักดิ์  พิณวานิช   เลขานุการสภาฯ อ่านรายงานการประชุมให้สมาชิกสภาได้รับฟัง 
นายดนัย  สุรามิตร ประธานสภาฯ  ขอมติรับรองรายงานการประชุม 
มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม  
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องกระทู้ถาม  ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องด่วน 
นายมานะศักดิ์  พิณวานิช    สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 6  แจ้งถังประปานาจันทุ หมู่ 6 รั่วท่ีถังลูกบอล และระบบ 

AUTO ไม่ท างาน ขอให้ฝ่ายบริหารช่วยลงไปซ่อมแซม 
นางณัฐมน  เต่าทอง สมาชิกสภาอบต.หมู่ 13 แจ้งว่าน้ าประปาไม่พอใช้ เพราะมีประชากรและบ้านเรือน 

เพิ่มข้ึน  จึงไม่สามารถรองรับการอุปโภคบริโภคได้ท าให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน
และนักเรียนซึ่งต้องใช้น้ าก่อนไปโรงเรียน จึงขอให้ฝ่ายบริหารลงไปแก้ไขให้ 

นายประเสริฐ  เต่าทอง สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 7  แจ้งว่าผู้รับเหมาได้มาท าการรื้อปูนและหินท าให้เกิดการอุดตัน 
ในร่องน้ าท าให้ร่องน้ าไหลไม่สะดวก 
-  ไหล่ทางซอย 5 ยังไม่ได้ด าเนินการ  ขอให้เร่งด าเนินการก่อนท่ีจะมีฝนตก 

นายดนัย  สุรามิตร สมาชิกสภาอบต.หมู่ 10 แจ้งว่าจากเขาช่อง-คลองมะไฟ  เมื่อมีฝนตกไหล่ทางช ารุดและ 
ท าให้ถนนได้รับความเสียหาย  เสนอให้มีไฟส่องสว่างหรือเพิ่มเติมการ์ดเลนถนน เพื่อ
ป้องกันอุบัติเหตุ 
- ผู้รับเหมาท าถนน แต่ไม่มีป้ายเตือน ท าให้ชาวบ้านเกิดอุบัติเหตุ  จึงขอป้ายสัญญาณ

แจ้งเตือนเพื่อลดอุบัติเหตุ 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อทราบ 
   5.1  สรุปผลการแสดงกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม ประจ าปีงบประมาณ  
                                      พ.ศ. 2565 
นายดนัย  สุรามิตร เชิญท่านนายกปิยวัฒน์  ศรีมาลา  ช้ีแจงหรือจะมอบหมายให้ใครชี้แจง 
นายปิยวัฒน์  ศรีมาลา นายกอบต.ท่าข้าม  ขอมอบหมายผู้อ านวยการกองคลัง เป็นผู้ช้ีแจง 
นางสาววาสนา  วระดิษฐ ผู้อ านวยการกองคลัง  ได้ช้ีแจงตามเอกสาร 
   หมวดรายรับ    

สรุปผลการด าเนินงานเงินรายรับจริงขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้ามประจ าปี
งบประมาณ 2565  ระหว่างเดือนตุลาคม 2564-กันยายน 2565  โดยจ าแนกเป็น
หมวดรายรับดังนี้ 
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หมวดรายจ่าย  
สรุปผลการแสดงกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้ามประจ าปีงบประมาณ 
2565 ระหว่างเดือนตุลาคม 2564-กันยายน 2565 โดยจ าแนกเป็นหมวดรายจ่ายดังนี้ 

นางประนอม  มากทอง รองประธานสภาฯ ขอบคุณผู้อ านวยการกองคลังท่ีช้ีแจง 
ท่ีประชุม    รับทราบ 
   5.2  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) 
นางประนอม  มากทอง รองประธานสภาฯ ท าหน้าท่ีแทนประธานสภาฯ เชิญผู้บริหารชี้แจง 
นายปิยวัฒน์  ศรีมาลา นายกอบต.ท่าข้าม  ขอให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นผู้ช้ีแจง 
นางสาวชวาลา  ยังเจริญ นักวิเคราะห์นโยบายแผน  ช้ีแจงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีตาม 

เอกสารให้ท่ีประชุมได้รับทราบ 
นายดนัย  สุรามิตร ประธานสภาฯ  สอบถามสมาชิกสภาว่าตามเอกสารที่เจ้าหน้าท่ีช้ีแจงมีใครไม่เข้าใจให้ 

สอบถาม ถ้าไม่มีใครสอบถามถือว่ารับทราบตามเอกสารทุกท่าน 
ท่ีประชุม    รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องเพื่อพิจารณา 
   ขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2566  แผนงาน 

อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายซอย 10 หมู่ท่ี 13  จ านวนเงิน 500,000 บาท 

นายดนัย  สุรามิตร ประธานสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 29  การแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจง
งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ท่ีท าให้ลักษณะ  ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือ
เปล่ียนแปลงสถานท่ีก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่นต้องขอมติจากสภาฯ  
- ขอเชิญนายภักดิ์พงษ์  อินทนา  นายช่างโยธาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม ช้ีแจง

ต่อสภาว่ามีจุดไหนท่ีแก้ไข เปล่ียนแปลง และกล่าวต่อท่ีประชุมว่าเนื่องจากนายภักด์ิ
พงษ์  อินทนา  มีงานท่ีจะต้องปฏิบัติเพื่อลงพื้นท่ีดูแลโครงการอื่นต่อ จึงแต่งกายใน
ชุดปฏิบัติหน้าท่ีไม่ได้ใส่ชุดกากีตามกฎของสภาอบต.ท่าข้าม  จึงขออภัยต่อสภามา ณ 
ท่ีนี้และอนุญาตให้นายภักดิ์พงษ์ อินทนา ช้ีแจงท่ีประชุมรับทราบ 

นายภักดิ์พงษ์  อินทนา นายช่างโยธา  ช้ีแจงตามเอกสารต่อสภา 
   ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ข้อความเดิม 

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย 10 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.
39052 หมู่ 13 ต าบลท่าข้าม อ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ต้ังไว้ 500,000 บาท  
โดยด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร  
ระยะทางยาว 173.00 เมตร  หรือมีพื้นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 
690.00 ตารางเมตร  หนา 0.15 เมตร  งานไหล่ทางหินคลุกขนาดความกว้างข้าง
ละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม 
พร้อมงานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก) จ านวน ๑ ป้าย ป้ายช่ัวคราว 
(ป้ายไม้) จ านวน ๑ ป้าย 
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ขอแก้ไขเปล่ียนแปลงระยะทางใหม่ดังนี้ 
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย 10 รหัสทางหลวงท้องถิ่น 

ชพ .ถ.39052 หมู่ 13 ต าบลท่าข้าม อ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ต้ังไว้ 500,000 
บาท  โดยด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร  
ระยะทางยาว 138.00 เมตร  หรือมีพื้นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 
690.00 ตารางเมตร  หนา 0.15 เมตร  งานไหล่ทางหินคลุกขนาดความกว้างข้างละ 
0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม พร้อมงาน
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก) จ านวน ๑ ป้าย ป้ายช่ัวคราว (ป้ายไม้) จ านวน 
๑ ป้าย 

นายดนัย  สุรามิตร ประธานสภา  ขอมติท่ีประชุม 
   มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 14 เสียง 
          ไม่เห็นชอบ  ไม่มี 
          งดออกเสียง  ไม่มี 
   ข้อความเดิม 

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราษฎร์อุทิศ  รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น ชพ .ถ.39083  หมู่ 9 ต าบลท่าข้าม อ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ต้ังไว้ 
462,000 บาท โดยด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร  ระยะทางยาว 160.00 เมตร  หรือมีพื้นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่
น้อยกว่า 640.00 ตารางเมตร  หนา 0.15 เมตร  งานไหล่ทางหินคลุกขนาดความกว้าง
ข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม 
พร้อมงานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก) จ านวน ๑ ป้าย ป้ายช่ัวคราว (ป้ายไม้) 
จ านวน ๑ ป้าย 
ขอแก้ไขเปล่ียนแปลงรหัสสายทางใหม่ดังนี้ 

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราษฎร์อุทิศ  รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น ชพ .ถ.39072  หมู่ 9 ต าบลท่าข้าม อ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ต้ังไว้ 
462,000 บาท  โดยด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร  ระยะทางยาว 160.00 เมตร  หรือมีพื้นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่
น้อยกว่า 640.00 ตารางเมตร  หนา 0.15 เมตร  งานไหล่ทางหินคลุกขนาดความกว้าง
ข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม 
พร้อมงานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก) จ านวน ๑ ป้าย ป้ายช่ัวคราว (ป้ายไม้) 
จ านวน ๑ ป้าย 

นายดนัย  สุรามิตร ประธานสภา  ขอมติท่ีประชุม 
   มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 14 เสียง 
          ไม่เห็นชอบ  ไม่มี 
          งดออกเสียง  ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องท่ีเสนอใหม่  ไม่มี 
 
 
 



-5- 
 
ระเบียบวาระท่ี 8 เรื่องอื่น ๆ 
นายประเสริฐ  เต่าทอง สมาชิกสภาอบต.หมู่ 7  สอบถามว่า 

- ประปาเพื่อการเกษตร  ใช้ได้หรือไม่และจะเริ่มใช้ได้เมื่อไหร่ 
- รถเกรด รดบด ใช้ได้หรือยังและจะปฏิบัติงานแบบไหน ตามความเดือดร้อนหรือไม่

เรียงตามพื้นท่ี 
นายสิทธิพงษ์  คชการ สมาชิกสภาอบต. หมู่ 14  ถนนสายราษฎร์ปรีชา  หมู่ท่ี 14  ไม่มีไหล่ทางขอให้ทาง 

ผู้บริหารช่วยท าไหล่ทางเสริมเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 
นายมานะศักดิ์  พิณวานิช  สมาชิกาสภาอบต. หมู่ 6  เนื่องจากถนนสายนาจนทุ-หนองหอย  ท่ีท าการก่อสร้างเมื่อ 

ต้นปี 2565  ได้เกิดการช ารุด ถนนหักและได้แจ้งต่อฝ่ายบริหารในสภาแห่งนี้ไว้แล้วเมื่อ
ต้นปี 2565  อยากขอให้ฝ่ายบริหารด าเนินการเร่งให้ผู้รับเหมาเข้าแก้ไขก่อนท่ีจะหมด
ประกัน 

นายดนัย  สุรามิตร ประธานสภา เชิญนายกช้ีแจง 
นายปิยวัฒน์  ศรีมาลา นายกอบต.ท่าข้าม  ได้ช้ีแจงดังนี้ 

-  ประปาเพื่อการเกษตรนั้น เนื่องจากมีผู้ใช้เป็นจ านวนมาก จึงท าให้ไม่ทันต่อความ
ต้องการการใช้น้ า 

นายดนัย  สุรามิตา ประธานสภา 
เสนอให้นัดผู้ใช้น้ าและคณะกรรมการให้มีการประชุม เพื่อหาแนวทางแก้ไข  และ

สรรหาคณะกรรมการในการดูแลระบบประปาเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน  และขอให้นายก
ประสานเพื่อแก้ไข  ส่วนใครที่ยังไม่ได้ติดมิเตอร์น้ าให้ยกเลิกการใช้ไปก่อน   ให้คัดเลือก
คณะกรรมการก่อนแล้วสร้างกติกากันใหม ่

นายปิยวัฒน์  ศรีมาลา นายกอบต.ท่าข้าม  ช้ีแจงเรื่องรถบดรถเกรดว่ารถตอนนี้รถตอนนี้ท างานอยู่หมู่ 15  ส่วน
ถนนของหมู่ 6 วันนี้เลิกประชุมจะให้ช่างลงไปดูพื้นท่ี และฝากประธานท าหนังสือเชิญผู้ใช้
น้ าเพื่อการเกษตรในนามรองประธานคณะกรรมการผู้ใช้น้ าเข้าประชุม  ส่วนสถานีสูบน้ า
บ้านหาดส้มแป้น ให้ช่างลงส ารวจเพื่อท าคันกั้นน้ า 
- หมูท่ี่ 13 จะให้ช่างลงส ารวจแก้ไขกรณีน้ าประปาไม่พอใช้   
- หมู่ท่ี 10 เขาช่อง ให้ผู้รับเหมาด าเนินการแก้ไข    
- หมูท่ี่ 14  ไหล่ทางถนนรองบประมาณปรับปรุงแก้ไข 
- ส่วนรถเกรดรถบด ขณะนี้อยู่ท่ีหมู่ 15  จะด าเนินการย้ายเครื่องจักรไปในจุดท่ีเดือดร้อน  
  ก่อน  อยากให้ด าเนินการทุกหมู่ 

นายสุทัศน์  ช่วยชูหนู สมาชิกสภาอบต.หมู่ 15  เสนอว่าต้องการให้เครื่องจักรท างานให้แล้วเสร็จเป็นหมู่ๆ ไป  
เพื่อจะได้ไม่ล าบากในการเคล่ือนย้าย 

นายดนัย  สุรามิตร ประธานสภาฯ สอบถามสมาชิกสภาฯ มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีขอปิด 
การประชุม 

นายดนัย  สุรามิตร ประธานสภาฯ กล่าวปิดประชุม เวลา 12.00 น.  
ปิดประชุมเวลา 12.00 น. 

    ลงช่ือ  ผู้จดบันทึกการประชุม  
                            (นายมานะศักดิ์  พิณวานิช) 

    เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม 
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ปิดประชุมเวลา 12.00 น. 

    ลงช่ือ  ผู้จดบันทึกการประชุม  
                            (นายมานะศักดิ์  พิณวานิช) 

    เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม 
 

ลงช่ือ    ประธานท่ีประชุม                   
         (นายดนัย  สุรามิตร) 

                    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม 
 

 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม ได้ตรวจสอบ

รายงานการประชุมสภานี้แล้ว  เมื่อวันท่ี   กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖ 

 
 

(ลงช่ือ)   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                          (นายสิทธิพงษ์  คชการ) 
                                สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 14 

(ลงช่ือ)   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม     
             (นายไพฑูรย์  ธรรมเสนา)                                                    
                     สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี  4                   
                                        
 

 (ลงช่ือ)  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม      
                (นายเฉลิมชัย  ชมท่าไม้) 
                                                            สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 12                                       

                 
                                  

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้ามได้รับรองรายงานการประชุมในคราวการประชุมสภาองค์การ 
บริหารส่วนต าบลท่าข้าม สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ ครั้งท่ี ๑  เมื่อวันท่ี ๘ พฤษภาคม  ๒๕๖๖ 
 

                       
       (นายดนัย  สุรามิตร) 
          ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม 

 
 

  
 

 


